

บทที่ ๕

บทสรุปและขอเสนอแนะ

พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย หรือเรียกสั้น ๆ ว่า พคท. เป็นพรรคการเมืองที่ผิดกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยคอมมิวนิสต์ พุทธศักราช ๒๔๗๖ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๘ และฉบับปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๕ แม้วาระหนึ่ง คือใน พ.ศ. ๒๕๕๕ รัฐบาลประกาศยกเลิก พรบ. ว่าด้วยคอมมิวนิสต์ พ.ศ. ๒๕๗๘ เพื่อผลประโยชน์ทางด้านการเมือง ก็เพื่อโค่นเสียงรบกวนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติจากสหภาพโซเวียตก็ตาม กระนั้น พคท. ก็ดำเนินงานอย่างปิดบังตลอดมา และดำเนินงานผ่านทางองค์การบังหน้าต่าง ๆ ไม่เปิดเผยตนเอง เช่น พรรคการเมืองที่ถูกตอ้งตามกฎหมายอื่น ๆ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ รัฐบาลประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ และนับแต่นั้นมาจนกระทั่งปัจจุบัน พคท. เป็นพรรคการเมืองที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย ซึ่งจะคงสภาพนี้ไปอีกนาน

พคท. มีลักษณะทางด้านการเมือง ลักษณะการจัดตั้งและลักษณะทางอุดมการณ์เช่นเดียวกับพรรคคอมมิวนิสต์อื่น ๆ ทั่วโลก ลักษณะทางด้านการเมืองนั้นประกอบด้วยส่วนสำคัญคือ ความคิดทางทฤษฎี หลักนโยบายของพรรคและยุทธศาสตร์และยุทธวิธีของพรรค พคท. เมื่อเปรียบเทียบกับพรรคการเมืองอื่น ๆ ในประเทศไทยในอดีต แม้ว่า พคท. ไม่ใหญ่โตนัก แต่ก็ เป็นพรรคที่เข้มแข็งพอสมควร แต่เมื่อเปรียบเทียบกับพรรคคอมมิวนิสต์อื่น ๆ ของประเทศต่าง ๆ พคท. ยังเป็นพรรคที่เล็กมาก และอ่อนแอโดยเฉพาะทางด้านอุดมการณ์ เนื่องจากมีสมาชิกชั้นสูงของพรรคที่สนใจศึกษา และเข้าใจในอุดมการณ์ไม่มากพอ

พคท. เป็นพรรคการเมืองที่แตกต่างกับพรรคการเมืองในประเทศไทยทั้งหมด พรรคการเมืองอื่นเป็นพรรคของเสรีนิยมทั้งสิ้น แต่พรรคคอมมิวนิสต์ไทยเป็นพรรคที่ยึดถือลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นอุดมการณ์และทฤษฎีมาร์กซ์-เลนินเป็นเครื่อง

ชั้นนำ ดำเนินการ เพื่อลัทธิชาตินิยมปัจจุบัน เพื่อการปฏิวัติประชาธิปไตย จัดตั้งรัฐบาล
ชนชั้นกรรมาชีพของชนชั้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมในเมืองไทยไปสู่ระบอบการ
ปกครองแบบคอมมิวนิสต์

พท. มีกำเนิดเมื่อใด ไม่สามารถหาหลักฐานมายืนยันได้ แต่เชื่อว่าได้
เริ่มจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ โดยเป็นสาขาหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา
และมีคณะกรรมการพิเศษสยาม หลักฐานที่แสดงว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
ได้เกิดขึ้นแล้วในปีนี้ ได้แก่ใบปลิวซึ่งมีข้อความโจมตีรัฐบาลลงนามโดยพรรคคอม-
มิวนิสต์แห่งประเทศไทย และปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ในการประชุมคอมมิวนิสต์สากลครั้งที่ ๗
พท. ได้เข้าร่วมประชุมด้วย

พท. มีกำเนิดมาจากนักศึกษาจีนซึ่งหลบหนีการจับกุมการกวาดล้างคอม-
มิวนิสต์ของพรรคก๊กมินตั๋ง และส่วนหนึ่งนักศึกษานิยมคอมมิวนิสต์เหล่านี้เดินทางมา
ยังประเทศไทย มีโซ่กำเนิดจากนักศึกษาสายยุโรป แต่ครั้งแรกเป็นเพียงหน่วยลัทธิ
มาร์กซ์-เลนินย่อย ๆ เท่านั้น กว่าจะสามารถจัดรูปเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ที่สมบูรณ์
ได้คงใช้ระยะเวลาอันยาวนานพอสมควร เมื่อได้มีการประชุมสมัชชาครั้งแรกใน
ปี พ.ศ. ๒๔๙๔ ครั้งที่สองในปี ๒๔๙๕ ตามลำดับ

การดำเนินงานของ พท. นับตั้งแต่ต้นมา เป็นการดำเนินงานแบบใต้ดิน
ดังที่ไคกล่าวมาแล้วว่า พท. เป็นพรรคที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น การดำเนิน
การของพรรคจึงเป็นไปแบบซอเรน ไมเปิดเผย แม้ว่าจะมีบางเรื่องจะถูกรับรองว่า
เป็นพรรคที่ถูกกฎหมายก็ตาม ดังนั้น ความเคลื่อนไหวของพรรคจึงไม่เป็น
ที่ทราบกันนัก นอกจากจะศึกษาจากเอกสารที่ยึดได้ อย่างไรก็ตาม พท.
ใช้ยุทธวิธีทั้งแบบสันติและแบบการใช้กำลังรุนแรงทุกเมื่อ เมื่อมีโอกาสให้ทำเช่นนั้น

พท. มักดำเนินงานผ่านทางองค์การบังหน้าต่าง ๆ นับตั้งแต่มีการจับกุม
คอมมิวนิสต์ในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็นต้นมา การแทรกซึมทางการเมืองและการ
เลือกตั้งกระทำโดยผ่านพรรคการเมืองบังหน้าทั้งหลาย เช่น พรรคแนวร่วมสังคมนิยม
ของนายเทพา โชติสุขิต เป็นคน อันมีนโยบายต่อต้านจักรวรรดินิยมอเมริกา

มหาอำนาจตะวันตกและองค์การซีโต้ ในระยะปี ๒๔๙๕ - ๒๕๐๐ เป็นระยะที่คอมมิวนิสต์ไทยมีบทบาททางการเมืองมากที่สุด เนื่องจากระยะนั้นสถานการณ์ทางการเมืองอำนวยให้ และหลังจากการปฏิวัติปี พ.ศ.๒๕๐๑ ความเคลื่อนไหวของ พทท. ไม่ปรากฏเป็นที่เปิดเผยอีกเลย การศึกษาถึง พทท. จึงจำต้องหันมาดูจากเอกสารที่ยึดได้เป็นหลักถึงแนวนโยบายของพรรค

ความมุ่งหมายของพรรคคือการก่อให้เกิดการปฏิวัติประชาธิปไตยในประเทศไทย อันเป็นก้าวแรกที่จะนำไปสู่การปฏิวัติสังคมนิยม ในการปฏิวัติประชาธิปไตยได้นั้นจำเป็นต้องโค่นล้มรัฐบาลที่ถูกกองทัพไทย ชับไล่จักรวรรดินิยมอเมริกาออกไป ทำลายระบบศักดินา เพื่อการนี้พรรคมีนโยบาย ๒ ด้าน คือ ด้านการเมืองและการทหาร

๑. ด้านการเมือง

๑.๑ ความพยายามเผยแพร่อุดมการณ์ที่ดีกว่า จากกว่าโฆษณาชวนเชื่อของคอมมิวนิสต์ เรามักจะพบคำว่า "ประชาธิปไตย" และ "ความรักชาติ" อยู่ตลอดเวลา เพื่อเป็นการชักจูงให้ประชาชนเชื่อในความดีเด่นของระบอบคอมมิวนิสต์ในการต่อสู้เพื่อชาติไทย เพื่อเอกราชของชาติ โดยมีพรรคคอมมิวนิสต์เป็นผู้นำในการต่อต้านจักรวรรดินิยมต่างประเทศที่จะมาครอบงอมประเทศไทย นำประชาชนไทยเขาต่อสู้ ดังนั้น พรรคการเมืองต่าง ๆ ที่คอมมิวนิสต์ตั้งขึ้นมาจึงเกี่ยวกับความรักชาติทั้งสิ้น เช่น พรรคไทยกู้ชาติ พรรคชาวไร่ชาวนาปลดแอก เป็นต้น เพื่อนำ "ประชาธิปไตย" มาแทนระบบเผด็จการของรัฐบาลถนอม-ประภาส เหล่านี้เป็นต้น

๑.๒ การสร้างแนวร่วมรักชาติประชาธิปไตย อันกว้างใหญ่เพื่อรวมพลังการปฏิวัติทั้งหลาย อันประกอบด้วยนายทุนชาติ นายทุนน้อย กรรมกรและชาวนา โดยมีรากฐานอยู่พันธมิตรระหว่างชาวนากับชนชั้นกรรมกร และนำโดยชนชั้นกรรมาชีพ โดยมีพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเป็นตัวแทน ตามแถลงการณ์ของ พทท. เมื่อ ๑ กันยายน ๒๕๐๓ ทั้งนี้ พทท. เห็นว่ารัฐบาลไทยกับจักรวรรดินิยม



อเมริกาอยู่ในฐานะที่ไค่เปรียบชั่วคราวในขณะที่ประชาชนไทยอยู่ในฐานะเสียเปรียบชั่วคราว การจะต่อสู้ควยชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งยอมทำไค่ไค่ ต้องอาศัยประชาชนโดยส่วนรวม แมจะแตกทางเชื้อชาติ ศาสนา ฐานะกันก็ตาม ถ้ารวมกันไค่ คอมมิวนิสต์ไทยเห็นว่าจะสามารถเอาชนะและโค่นล้มรัฐบาลไทยไค่อย่างแน่นอน

๑.๓ การปลุกระดมมวลชน เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างแนวร่วมรักชาติประชาธิปไตย พรรคไค่เนนถึงเรื่องการปลุกระดมมวลชนเป็นสำคัญอันหมายควมรวมถึงงานกรรมกร งานปัญญาชน งานเยาวชน งานชนชาติส่วนน้อยและงานชาวนา เป็นต้น

๑.๓.๑ งานดานกรรมกร เป็นงานที่ พคท.กำลังรีบเร่งดำเนินงาน ทั้งนี้เนื่องจากตระหนักว่า การปฏิวัติแห่งประเทศไทยจะสำเร็จลุ้สวงไปควยไค่ไค่ต้องมีกาณ์นำของชนชั้นกรรมกร โดยเป็นพันธมิตรกับชาวนา พคท.จึงสนใจโฆษณาจัดตั้งและนำการเคลื่อนไหวของกรรมกรมาตั้งแต่นั้น ถึงแม้วว่าในประเทศไทยกรรมกรจะมีจำนวนไม่มากนักก็ตาม แต่คอมมิวนิสต์ก็ไค่พยายามแทรกแซง ปลุกปั่นในหมู่กรรมกร องค์กรต่าง ๆ โดยรับหน้าที่เฉพาะกรรมกรไทย ส่วนกรรมกรจีนหรือองค์กรกรรมกรจีนนั้นส่วนใหญ่ตกอยู่ที่ไค่การควบคุมและอิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์จีนแห่งประเทศไทย แต่ก็มีควมเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิด องค์กรกรรมกรที่ พคท.กำลังแทรกแซงอยู่ในหมู่กรรมกรไค่แก สหพันธ์กรรมกรแห่งประเทศไทย ซึ่งมีนายศุภชัย ศรีสติ เป็นประธาน ดำเนินงานไค่ผลมากใน พ.ศ.๒๔๘๘ จัดให้มีการประชุม เปิดอภิปรายเดินขบวน แต่ในที่สุด นายศุภชัยก็ถูกประหารชีวิตในขอหาไค่การกระทำเป็นคอมมิวนิสต์ ขณะนี้ พคท.กำลังดำเนินการแทรกซึมอยู่ในหมู่กรรมกรท่าเรือ กรรมกรรถไฟ และกรรมกรโรงงานยาสูบ เป็นต้น

๑.๓.๒ งานดานปัญญาชน พคท.เพิ่งเล็งอยู่ที่มรรควาณิสต์นักศึกษาของมหาวิทยาลัย วิทยาลัยและโรงเรียนต่าง ๆ อยู่อย่างเอาใจใส่ เพราะเห็นแล่วว่านักศึกษานักเรียนเคยดำเนินการเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างไค่

ผลดีมาแล้วหลายครั้ง เคยแสดงบทบาทเป็นกองหน้าในการเคลื่อนไหวมวลชนมาแล้ว เช่น การคัดค้านการเลือกตั้งปี พ.ศ. ๒๔๘๕ - ๒๕๐๐ แต่ปัจจุบันนี้ เนื่องจากการเข่าหาชนชั้นปัญญาชนชาคนักศึกษาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยลำบากยิ่งขึ้นทุกวัน และเป็นการเสี่ยงต่อความปลอดภัยของตนมาก พศท. ไคหันมาพึ่งเล็งบรรดานักเรียนเหล่านี้^{ผู้ซึ่ง}มีความรู้พอสมควร และไม่ยากต่อการเข้าไปชักชวน ไม่เสี่ยงต่อความปลอดภัยของพรรคมากเกินไป นอกจากจะปลุกกระดม จักตั้งและนำการเคลื่อนไหวของเยาวชน นักเรียน นักศึกษาแล้ว คอมมิวนิสต์ไทยยังมุ่งความสนใจไปที่เยาวชนชาวนาเช่นกัน ตลอดจนเยาวชนกรรมกรและผู้ใช้แรงงานอื่น ๆ เพราะตระหนักดีว่าเยาวชนมีความไว เรารอน กลาหาญ แทะทะเดียดกัณฑ์ชาคบทเรียน และขาดความสุ่มรอบคอบ ซึ่งสามารถจะขยายบทบาทโดยประสานกับมวลชนอื่น ๆ

๑.๓.๓ งานด้านชนส่วนน้อยของประเทศไทย เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าประเทศไทยมีชนส่วนน้อยหลายชนชาติ ซึ่งคอมมิวนิสต์เห็นว่าพวกนี้เป็นกำลังในการปฏิวัติได้ดี โดยเฉพาะชนชาวเขา ซึ่งสามารถนำมาอบรมและให้ดำเนินการสงครามกองโจรได้เป็นอย่างดี เพราะชำนาญการรบแบบภูมิประเทศที่เป็นป่าเขา คอมมิวนิสต์เริ่มเขาแทรกแซงในชนชาวเขาเผาแควบางแล้ว โดยส่งคนมาโฆษณาชวนเชื่อและส่งไปอบรมกับขบวนการปะเทดลาว นอกจากนี้ยังได้มีการส่งวิทยุกระจายเสียงเป็นภาษาเขากล่าวโจอมคีร์รฐบาลไทยอีกด้วย ส่วนชนส่วนน้อยอื่น ๆ เช่น ญวนอพยพ เป็นหน้าที่ของพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีน ชาวไทยมุสลิมในสี่จังหวัดภาคใต้เป็นหน้าที่ของพรรคคอมมิวนิสต์มลายูไป

๑.๓.๔ งานด้านชาวนา การปลุกกระดมมวลชนในกลุ่มชาวนาพรรคถือว่าเป็นงานที่เป็นจุดหนักของพรรค ทั้งนี้ตามสถิติของทางการปรากฏว่าในชนบทมีชาวนาประมาณ ๒๐.๓ ล้านคน ซึ่งประกอบด้วยชาวนาจน ชาวนารับจ้าง และชาวนากลางเสียประมาณ ๑๘.๑ ล้านคน ที่เหลือเป็นชาวนาร่ำรวย เนื่องมาจากสภาพการภายในประเทศไทยคล้ายคลึงกับของประเทศจีนคอมมิวนิสต์สังคมนิยม

ประกอบด้วยชาวนาเป็นส่วนใหญ่มากกว่าชนชั้นกรรมกร ทั้งนี้ พรตจึงถือว่าชนบทคือพื้นฐานแห่งกำลังของการปฏิวัติ หลายปีที่ผ่านมา พคท.ได้ส่งนักปฏิวัติไปสู่ชนบททำการปลุกชาวนาให้ตื่นตัว แต่ก็ไม่ค่อยได้ผลมากนัก จนกระทั่งเมื่อประมาณปลายปี พ.ศ.๒๕๐๗ กรมการเมืองของ พคท.ได้เน้นเรื่องงานชาวนามาก และเริ่มดำเนินงานในกลุ่มชาวนาอย่างไคผล โดยเขาหาชาวนาจน ชาวนารับจ้าง พยายามดึงชาวนากลางและชาวนารวยเขาเป็นพวก และพยายามขยายขอบเขตปฏิบัติการให้กว้างขวางจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่หมู่บ้านหนึ่ง จากตำบลไปสู่ตำบล

๑.๓.๕ การโฆษณาชวนเชื่อโจมตีรัฐบาล ถือเป็นงานทางการเมืองที่สำคัญยิ่งไม่แพงานการเมืองและการทหารคานอื่นใด โดยการโฆษณาชวนเชื่อโจมตีรัฐบาลว่าเป็นเมืองขึ้นของอเมริกาบ้าง ขาชาตียบาง ทหารรัฐบาลไม่เอาใจใส่ดูแลประชาชน ปล่อยให้ประชาชนอดอยาก ฯลฯ ในขณะที่เดียวกันก็โฆษณายกย่องการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์พร้อมกับให้สัญญาต่าง ๆ เช่น จะให้มีรถแทรกเตอร์ทำนา มีโรงเรียน โรงพยาบาลฟรี เป็นต้น สื่อกลางแห่งการโฆษณาชวนเชื่อของพคท.ได้แกหนังสือพิมพ์รักชาติ เอกราช ใบปลิว แถลงการณ์ รวมทั้งวิทยุกระจายเสียงเสียงแห่งประชาชนไทย

๑.๓.๖ การจัดตั้งคณะกรรมการทางการเมือง พคท.พยายามจัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการตำบล คณะกรรมการอำเภอ คณะกรรมการจังหวัดขึ้นในเขตท้องที่ต่าง ๆ กัน ส่วนความสำเร็จมากน้อยนั้นแล้วแต่ว่าจะหาสมาชิกภายในเขตนั้นได้มากน้อยเพียงไร อย่างไรก็ตามก็มีหลักฐานปรากฏชัดว่าได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการตำบลขึ้นแล้วในเขตหมู่บ้านทับเมย ต.โพนทอง อ.อำนาจเจริญ จ.อุบลราชธานี เป็นที่คาดกันว่าคอมมิวนิสต์ไทยคงมีการจัดตั้งคณะกรรมการภาคแล้ว

๒. งานการทหาร

๒.๑ นโยบายทางด้านการทหารของ พคท.ไม่ปรากฏชัด

จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ เมื่อได้มีการจัดตั้งขบวนการเอกราชแห่งประเทศไทย
แนวร่วมรักชาติแห่งประเทศไทยขึ้นแล้ว ณ กรุงปักกิ่ง นโยบายทางด้านการทหาร
เริ่มปรากฏชัดขึ้นจากคำให้สัมภาษณ์ของบุคคลสำคัญของขบวนการ เช่น นายพโยม
จุฬานนท์ เป็นต้น อันเป็นผลจากการให้สัมภาษณ์ของ ร.มว. ต่างประเทศจีนคอม-
มิวนิสต์ว่าจะเปิดสงครามกองโจรขึ้นในประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ นี้

จากเอกสารฉบับล่าสุดที่ยึดได้จากคอมมิวนิสต์ ปรากฏว่าในการปลุกระดม
ชาวนา ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการปฏิวัติในประเทศไทยนั้น นอกจากจะให้การอบรม
ทางด้านการเมืองแล้ว ก็ต้อง "นำเขาเขาตอสู" ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย ในบางหมู่บ้านเช่นที่ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร เป็นต้น คอมมิว-
นิสต์ได้ให้การอบรมทางด้านการเมืองเพียงพอที่จะรักษาความลับของพรรค ภู
ระเบียวินัยของพรรคเท่านั้น บางขณะ การอบรมการเมืองต้องพักไวก่อน และ
เน้นเรื่องการอบรมทางด้านการทหารเพื่อนำสมาชิกเขาตอสู ให้การฝึกอาวุธขึ้น
คนทั่วไปแก่สมาชิก การฝึกอาวุธนี้เริ่มมีขึ้นประมาณปลายปี พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็นต้นมา

คอมมิวนิสต์เริ่มเปิดการต่อสู้ด้วยอาวุธขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทยด้วยการลอบสังหารเจ้าหน้าที่ สายลับ ราษฎร เพื่อก่อให้เกิด
ความหวาดกลัวในหมู่ราษฎร มีการปะทะกับเจ้าหน้าที่ตลอดมา และสามารถสังหาร
เจ้าหน้าที่ได้หลายนาย ขณะนี้สามารถรวมกำลังกันเขาตอสูกับเจ้าหน้าที่ได้แล้ว

คอมมิวนิสต์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกำลังดำเนินการหาสมาชิกอย่าง
รีบเร่ง และมุ่งความสนใจมายังทหารกองหนุน โจรผู้ร้ายเป็นสำคัญ ซึ่งพวกนี้
สามารถทำการสู้รบได้โดยทันที นอกจากนี้ ยังส่งสมาชิกไปรับการอบรมทางด้าน
การทหารยังปักกิ่ง และฮานอัยอีกด้วย เพื่อกลับมาทำการปฏิวัติในประเทศไทยต่อไป
และได้รับการช่วยเหลือด้านกำลังอาวุธจาก ปทล. ร.ม.

ในภาคใต้ของประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน คอมมิวนิสต์ได้เริ่มเน้นถึง
เรื่องการฝึกอาวุธเป็นสำคัญ ดำเนินการแบบเดียวกับคอมมิวนิสต์ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๒.๒ การจัดรูปองค์การทางทหาร ขณะนี้คอมมิวนิสต์ในประเทศไทยยังไม่สามารถจัดรูปทางการทหารออกเป็นหมวดหมู่ กองร้อย กองพัน เช่นเดียวกับเวียตกงในเวียตนามได้ ทั้งนี้เพราะยังมีสมาชิกไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม ได้มีการแต่งตั้งยศทางการทหารกันบ้างแล้ว

คอมมิวนิสต์หวังที่จะใช้สมาชิกที่หาได้และนำมาฝึกอบรมทางการเมืองและการทหารเหล่านี้แหละ เขาทำการต่อต้านกองทหารของฝ่ายรัฐบาลรวมควยกำลังสนับสนุนจากประเทศคอมมิวนิสต์อื่น ๆ เป็นกำลังกองโจรในที่สุด

การดำเนินงานของ พคท. ในปัจจุบัน

ขณะนี้ พคท. กำลังดำเนินงานปฏิวัติในขั้นแรกเท่านั้น คือการพยายามก่อให้เกิดการปฏิวัติประชาธิปไตย (Democratic Revolution) ขึ้นในประเทศไทย และไม่เอ่ยถึงการปฏิวัติสังคมนิยม (Socialist Revolution) เลย ทั้งนี้เพราะคอมมิวนิสต์ตระหนักดีว่า สภาพการณ์ในประเทศไทยยังห่างไกลต่อการปฏิวัติสังคมนิยมมากนัก ต้องสร้างสภาพสังคมให้เป็นประชาธิปไตยตามทัศนะของตนเสียก่อน การปฏิวัติขั้นที่สองจึงจะตามมา

พคท. กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนี้ ใน ๓ หลักการ คือ

ก. การสร้างความรู้สึกรักชาติและลักษณะประชาธิปไตย คอมมิวนิสต์ได้เน้นเรื่องความรู้สึกรักชาติจากการสร้างศัตรูขึ้นมา กล่าวคือ โฆษณาชวนเชื่อว่าศัตรูของประชาชนไทย คือจักรวรรดินิยมอเมริกาซึ่งมายึดครองประเทศไทย ดังนั้น ประชาชนไทยควรช่วยกันขับไล่อเมริกาออกไปเสียจากประเทศไทย ส่วนในเรื่องประชาธิปไตยนั้น คอมมิวนิสต์กล่าวหาว่ารัฐบาลไทยปัจจุบันนี้ไม่เป็นประชาธิปไตย และนำประเทศไปยอมเป็นเมืองขึ้นของอเมริกา ฉะนั้น ขอให้ประชาชนไทยช่วยกันโค่นล้มรัฐบาลไทยซึ่งเป็นเผด็จการนี้เสีย เพื่อจะได้นำประชาธิปไตยที่คอมมิวนิสต์เสนอมา

ข. การจัดตั้งมวลชน นั่นคือ คอมมิวนิสต์พยายามจัดตั้งมวลชนขึ้นในรูปแบบ

ข. การจัดตั้งมวลชน นั่นคือ คอมมิวนิสต์พยายามจัดตั้งมวลชนขึ้นในรูปของสมาคมหรือกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น กลุ่มชาวนาภูเขาติ สมาคมชาวไร่ชาวนาปลัด แอ ก เหล่านี้เป็นต้น เป็นการรวมกลุ่มมวลชนและจัดตั้งเป็นองค์กรการขึ้นเพื่อดำเนินงานต่อไป

๕. การจัดตั้งกองกำลังอาวุธ ทิศอาวุธให้กับประชาชนที่เป็นสมาชิก เพื่อนำเขาต่อสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐบาล เป็นไปตามหลักการใช้กำลังอาวุธของจีนคอมมิวนิสต์ อย่างไรก็ตาม ในการนำเขาต่อสู้ นั้น คอมมิวนิสต์ได้ยึดถือเงื่อนไขที่สำคัญ กล่าวคือ แมงการต่อสู้จะมองเห็นชัยชนะอย่างชัดเจนแล้วก็ตาม แต่ถาไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชน คอมมิวนิสต์ก็จะไม่ทำการต่อสู้ การสนับสนุนจากประชาชนเป็นเงื่อนไขสำคัญในการต่อสู้

ความมุ่งหมายของ พคท. คือต้องการหาสมาชิกเข้าพรรคให้มากที่สุด ในการดำเนินการหาและสะสมสมาชิกเพื่อให้เป็นไปตามความมุ่งหมายนี้ คอมมิวนิสต์ได้เสนอนโยบายเฉพาะหนารวม ๑๒ ข้อ ซึ่งสรุปได้ในหัวข้อใหญ่ ๆ ดังนี้ ต้องขับไล่อจักรวรรดินิยมอเมริกาออกจากประเทศไทย, ให้รัฐบาลไทยดำเนินนโยบายเป็นกลางลรัฐบาลปัจจุบันเสียเพราะรัฐบาลไม่เป็นประชาธิปไตย และเป็นเครื่องมือของจักรวรรดินิยมอเมริกา, ลดค่าเช่าที่นา และยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์

คอมมิวนิสต์เสนอนโยบายดังกล่าวต่อประชาชน ในขณะเดียวกัน เขาก็เสนอลักษณะประชาธิปไตยต่อประชาชนด้วย คอมมิวนิสต์ทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกัน คือ เสนอลักษณะประชาธิปไตย แต่ก็ไม่มีสิ่งที่จะพูดถึงนโยบายของตนไปพร้อม ๆ กัน ในขณะที่ให้สัญญาเกี่ยวกับราษฎรต่าง ๆ เขาก็จะโจมตีรัฐบาลและจักรวรรดินิยมอเมริกาไปพร้อมกันด้วย พคท. มีรูปแบบของการหาสมาชิกอยู่สองวิธีด้วยกัน คือ วิธีแรก เป็นรูปแบบปกติ หมายถึงการแอบแฝง ซอนเรน การโจมตีรัฐบาล โฆษณาชวนเชื่อความดีของลัทธิคอมมิวนิสต์ ดำเนินการประชุม อบรมลัทธิ ซึ่งเป็นรูปแบบที่คอมมิวนิสต์ทำกัน

มาช้านานแล้ว แต่ปรากฏว่าไม่ไคผลเป็นที่น่าพอใจในการหาสมาชิก จึงค้นคว้าวิธีที่สอง คือรูปแบบการต่อสู้ควยอาวุธ ซึ่งได้พิจารณาแล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าหาสมาชิกไคมากขึ้นในระยะเวลารวดเร็วกว่ามาไซ กล่าวคือ พยายามก่อให้เกิดการต่อสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐบาลควยกำลังอาวุธภายในบริเวณหมู่บ้าน ผลจากการต่อสู้ปรากฏเสมอว่า ประชาชนผู้บริสุทธิ์จะเป็นเหยื่อแห่งความสูญเสียควย ทั้งนี้เพราะเจ้าหน้าที่ไม่สามารถแยกออกไควใคร เป็นคอมมิวนิสต์หรือไม่ และคอมมิวนิสต์ฉลาดพอที่จะนำประชาชนผู้บริสุทธิ์มารวมกลุ่มกับตนเสมอ ผลจากการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน คอมมิวนิสต์จะถือโอกาสโฆษณาโจมตีรัฐบาล และญาติพี่น้องผู้เสียหายจะพากันเกลียดชังเจ้าหน้าที่รัฐบาล หันเข้าหาคอมมิวนิสต์มากยิ่งขึ้น

นับตั้งแต่ปี ๒๕๐๘ เป็นต้นมา คอมมิวนิสต์ได้เน้นถึงการอบรมคานอาวุธและนำเขาต่อสู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตล่อแหลม (Sensitive area) บางแห่ง เช่นที่ อ.นาแก จังหวัดนครพนม, อ.สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เป็นต้น คอมมิวนิสต์ต้องการให้เกิดการต่อสู้ขึ้นไม่ว่า ณ ที่แห่งใดก็ตาม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือบีบบังคับ หลอกลวง ให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องของเขารวมกลุ่มสมาชิกกับตนมากขึ้น ซึ่งเป็นรูปแบบการหาสมาชิกที่คอมมิวนิสต์นำมาใช้อย่างไคผล

การใช้รูปแบบการต่อสู้ควยอาวุธนั้น เป็นนโยบายของพรรคจากการประชุมสมัชชาพรรคครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๔๔ ที่ประชุมพรรคได้ลงมติให้นำรูปแบบนี้มาใช้ จากนั้น คอมมิวนิสต์ก็เริ่มออกดำเนินการในชนบท แต่รูปแบบนี้ถูกนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๘ มาถึงนี้เอง โดยกำหนดจากเงื่อนไขสองประการ คือ เงื่อนไขภายใน และเงื่อนไขภายนอกประเทศ คอมมิวนิสต์พยายามใช้เงื่อนไขจากภายนอกประเทศเพื่อนำมาใช้เปิดการต่อสู้ควยกำลังอาวุธขึ้นในประเทศไทยถึงสองครั้ง ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.๑๙๕๔ กรณีศึกเคียนเปี่ยนฟู แต่สงครามก็ยุติลงไควชวชตกลงอนุสัญญาเจนีวา ปี ค.ศ.๑๙๕๔ ครั้งที่สองเมื่อปี ค.ศ.๑๙๖๑ ครั้งสองและปฏิวัติในลาว ซึ่งคอมมิวนิสต์จะถือโอกาสเอาความยุ่งเหยิงจากประเทศเพื่อนบ้านมาใช้ประโยชน์ แต่ความยุ่งยากในลาวก็ถูกระงับลงควยอนุสัญญาเจนีวาปี

ค.ศ. ๑๘๖๒ ซึ่งประเทศต่าง ๆ รับรองความเป็นกลางของลาว ปัจจุบันนี้ คอมมิวนิสต์โคสร่างเงื่อนไขภายในควยการกล่าวหาว่ารัฐบาลของคณะปฏิวัติไม่เป็นประชาธิปไตย ขาดชาติให้กับอเมริกา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๑ ซึ่งมีการปฏิวัติเป็นต้นมา รัฐบาลไทยไม่ได้ทำอะไรให้ดีขึ้นเลย และ ฯลฯ และพยายามหาเงื่อนไขจากภายนอกโดยพยายามไประโยชน์จากสงครามเวียดนามใต้ และพร้อมที่จะเปิดสงครามกองโจรทันทีเมื่อสถานการณ์อำนวยให้

พคท. ต้องการก่อให้เกิดสงครามยึดเชื่อตามแนวนโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะทำได้เปรียบหลายประการ ถ้าสงครามยังยึดเชื่อต่อไป หมายถึงยังมีการต่อสู้ควยอาวุธระหว่างคอมมิวนิสต์กับเจ้าหน้าที่รัฐคอมมิวนิสต์จะโคสมานิกเพิ่มขึ้น ประชาชนจะเกลียดชังเจ้าหน้าที่รัฐบาลเพิ่มขึ้น และสามารถนำประชาชนเขามารวมไคมาก ถ้ารัฐบาลไม่สามารถรักษาความสงบเรียบร้อยได้ เมื่อถึงเวลาอันเหมาะสม ประกายไฟแห่งการต่อสู้ทั้งหลายก็จะรวมกันเป็นเปลวไฟควงใหญ่เผาผลาญรัฐบาลไทยไคในที่สุด

คังนั้น จะเห็นไคว่า ที่ไคก็ตามที่มีการเคลื่อนไหวกของคอมมิวนิสต์ ที่นั้นจะตองมีนโยบายของพรรคและรูปแบบการต่อสู้เสมอไป

๒
ขอเสนอแนะ

ปัจจุบันนี้ ประเทศไทยกำลังเผชิญกับภัยอันตรายที่ร้ายแรงที่สุด ภัยอันตรายนี้ไม่ได้มาจากภายนอก ไม่ใช่เกิดจากการแทรกซึมบ่อนทำลายของประเทศคอมมิวนิสต์ แต่เกิดจากภายในเอง นั่นก็คือ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย นั่นเอง พรรคคอมมิวนิสต์และรัฐบาลไทยกำลังต่อสู้กันอย่างรุนแรง เป็นการต่อสู้ระหว่างพรรคการเมืองสองพรรค ซึ่งต่างก็พยายามที่จะดึงประชาชนเขาข้างตนให้มากที่สุดด้วยการเสนอนโยบายของตนต่อประชาชน เพื่อนำประเทศเดินไปตามแนวลักษณะประชาธิปไตยของตน เมื่อถึงจุดสูงสุดของประชาธิปไตย ถ้าพรรคคอมมิวนิสต์สามารถดึงประชาชนเขารวมได้มากกว่า ก็จะเบนแนวไปสู่ลัทธิสังคมนิยม แต่ถาพรรคคณะปฏิวัติสามารถดึงประชาชนได้มากกว่า ก็จะนำไปสู่แนวเสรีนิยม

เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว คณะปฏิวัติเป็นพรรคการเมืองที่ใหญ่กว่าพรรคคอมมิวนิสต์มากมายนัก มีอำนาจรัฐอยู่ในมือ คือคณะรัฐบาล ซึ่งเป็นเครื่องมือของคณะปฏิวัติและยังมีตัวจักรกลย่อย ๆ ไปอีกพร้อมทุกอย่าง เช่น ข้าราชการ เจาหนาที่รัฐบาล ฯลฯ ซึ่งจะช่วยดึงประชาชนเขาเป็นฝ่ายตน ขณะเดียวกันก็ปราบปรามขัดขวางการดำเนินงานของฝ่ายคอมมิวนิสต์ ในขณะที่พรรคคอมมิวนิสต์ไม่มีอำนาจรัฐเลย ไม่มีเครื่องมือของพรรค ซึ่งเป็นการโคเปรียบเสียเปรียบกันอย่างเห็นได้ชัด

ในขณะที่พรรคคอมมิวนิสต์เป็นเพียงพรรคการเมืองเล็ก ๆ ที่มีระเบียบวินัยดียิ่ง พรรคนี้ไม่เคยลงไปสักครั้ง แก้วรัฐบาลซึ่งเป็นเครื่องมือของคณะปฏิวัติ กลับมีจุดอ่อนอย่างมากมายเช่นนี้ทั้ง ๆ ที่เปรียบพรรคที่ใหญ่กว่าพรรคคอมมิวนิสต์มากมายก็ตาม ถ้าไม่กำหนดคแบบการต่อสู้ให้ถูกต้องแล้วก็อาจถูกโค่นล้มในที่สุดได้ ดังนั้น แบบการต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

เราจะเอาชนะพรรคคอมมิวนิสต์ได้ก็ด้วยการรุกทางการเมือง คือนโยบาย

ของพรรค พรรคคอมมิวนิสต์ก็มีนโยบายของเขาเอง ดังนั้น คณะปฏิวัติจึงต้องมีนโยบายที่ดีกว่า เหมาะสมกว่า และถูกต้องเพื่อให้ได้ชัยชนะที่แท้จริง นอกจากทางด้านการเมืองแล้ว ก็ต้องต่อสู้ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการทหารด้วย

เราต่อสู้ทางด้านการเมืองด้วยการสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ เราต่อสู้ทางด้านเศรษฐกิจ ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจตามแผนที่วางไว้ ทางด้านสังคม วัฒนธรรม เราต่อสู้ด้วยการพัฒนาทางด้านการศึกษา ขนบธรรมเนียมประเพณี ส่วนทางด้านทหาร ด้วยการวางมาตรการการต่อสู้ที่เหมาะสมในแต่ละท้องถิ่น

๑. การต่อสู้ทางด้านการเมือง คือการสร้างประชาธิปไตยทางการเมือง การเมือง ไคแก่การพัฒนาการเมืองที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยปัญหาต่าง ๆ ดังนี้

๑.๑ ประมุขของรัฐ ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจเต็มที่ในการปกครองประเทศ แต่พระองค์ก็ยึดหลักการปกครองด้วย "ทศพิธราชธรรม" ทรงเป็นผู้นำของประชาชนด้วยพระปรีชาสามารถ ซึ่งแสดงถึงลักษณะประชาธิปไตยที่แฝงอยู่ในพระคุณลักษณะและพระจริยาวัตร และยิ่งปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้นเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่การปกครองภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบัน ทรงเพียบพร้อมด้วยพระคุณลักษณะประชาธิปไตย ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างยิ่ง

พระมหากษัตริย์ไ้รับการเคารพจากประชาชนไทยอย่างลึกซึ้งตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันนี้ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งแยกไม่ออกจากประชาชน และบังเกิดความหมายสำคัญยิ่งอย่างหนึ่งคือ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นมิ่งขวัญและศูนย์กลางของความสามัคคีของชาติ หากขาดมิ่งขวัญและศูนย์กลางนี้แล้ว ความสามัคคีแห่งชาติจะถูกกระเทบกระเทือนอย่างร้ายแรง พระมหากษัตริย์ทรงมีความหมายมากกว่าฐานะและหน้าที่ประมุขของรัฐ

ดังนั้น ระบอบประชาธิปไตยของไทยจึงจำเป็นที่คนชาติที่จะต้องมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ประชาธิปไตยของไทยจะต้องส่งเสริมความมั่นคงแห่งราชบัลลังก์ทุกวิถีทาง

๑.๒ อำนาจอธิปไตย อำนาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทย โดยวิธีการประชาธิปไตยแบบรัฐสภา กล่าวคือ ให้อำนาจนิติบัญญัติมีความสัมพันธ์กับอำนาจบริหาร ซึ่งนับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๗๕ ซึ่งประเทศไทยเริ่มมีรัฐธรรมนูญใช้จนกระทั่งถึง พ.ศ.๒๕๐๐ เมื่อมีการรัฐประหารโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เราได้ใช้ระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาตามแนวยุโรป คือให้อำนาจนิติบัญญัติมีส่วนสมดุลและคานกับอำนาจบริหาร ซึ่งผลปรากฏว่า ตลอดระยะเวลาดังกล่าว ประเทศไทยไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองเลย

ทั้งนี้เพราะการเมืองและเศรษฐกิจของไทยไม่สมดุลกัน เราเอาการเมืองตามแบบยุโรปซึ่งก้าวหน้ามากและใกล้ชิดกับสถานะทางเศรษฐกิจของยุโรปซึ่งพัฒนาอย่างสูงมาใช้กับประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศกึ่งพัฒนา เศรษฐกิจต่ำกว่ายุโรปมากมายนัก ระบบประชาธิปไตยของไทยสร้างจากเบื้องสูงมาสู่เบื้องต่ำ ขณะที่ระบบเศรษฐกิจอยู่ในขั้นเพิ่มเริ่มสร้างพื้นฐานเท่านั้น เมื่อการเมืองกับเศรษฐกิจไม่พอดีกัน ผลก็คือไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองแห่งชาติ

นับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๑ เป็นต้นมา คณะปฏิวัติได้นำสิ่งนี้มาปรับปรุงให้เกิดความพอดีกัน โดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อมของประเทศไทย ควบความมุ่งหมายเพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเมืองเป็นสำคัญ โดยปรับระบบการเมืองและเศรษฐกิจให้เข้ากัน ลดความสูงของระบบการเมืองลงมา และยกฐานะของระบบเศรษฐกิจขึ้นไปให้พอดีกัน ควบการให้อำนาจบริหารเหนือกว่าอำนาจนิติบัญญัติ คุ้ยแหว่งความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติก็จะกลับไปสู่จุดเดิมเมื่อประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ได้ถูกสร้างขึ้นในประเทศไทยแล้ว

การสร้างประชาธิปไตยที่เหมาะสมในประเทศไทยนั้น เราอยู่ในสภาพแวดล้อมและระยะเวลาที่จำกัด ดังนั้น เสถียรภาพทางการเมืองจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับประเทศอังกฤษซึ่งได้สร้างประชาธิปไตยเมื่อศตวรรษที่ ๑๖ - ๑๗ และแก้ไข

ปรับปรุงตลอดมาได้ เพราะคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยยังไม่เข้มแข็ง แต่ประเทศไทยจะสร้างไปแก้ไขไปไม่ได้ เพราะเราต้องต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ในขณะเดียวกัน ถาชาติไม่มีเสถียรภาพ ก็จะต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ลำบาก

การสร้างระบอบประชาธิปไตยของคณะปฏิวัติแบ่งออกเป็นสองระยะด้วยกัน ระยะแรกนับตั้งแต่การปฏิวัติปี พ.ศ. ๒๕๐๑ จนกระทั่งถึงการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นระยะวางรากฐานของประชาธิปไตย ระยะที่สองตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นระยะการสร้างสรรประชาธิปไตยที่เหมาะสมจนกว่าจะได้อำนาจประชาธิปไตยที่สมบูรณ์สำหรับประเทศไทย

เนื่องจากประชาชนไทยชินตอระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ซึ่งอำนาจบริหารและนิติบัญญัติได้คลุกกันตลอดมา ดังนั้น เมื่อเปลี่ยนให้อำนาจบริหารเหนือกว่าอำนาจนิติบัญญัติ บางคนจึงกล่าวหาว่าไม่เป็นประชาธิปไตยบ้าง ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด ความจริงแล้ว เป็นประชาธิปไตยในรูปแบบหนึ่ง ซึ่งสามารถรวบรวมความคิดเห็นจากประชาชนมาใช้ในการบริหารประเทศจนสร้างเสถียรภาพทางการเมืองขึ้นมา และสนองเจตนารมณ์ขบวนการของประชาชนชาวไทยได้

เสถียรภาพทางการเมืองจะเกิดขึ้นได้ก็แต่จากรบอบประชาธิปไตยเท่านั้น ถ้าไม่เป็นระบอบประชาธิปไตย ก็ไม่อาจมีเสถียรภาพทางการเมืองได้ เสถียรภาพทางการเมืองเป็นทั้งเครื่องวัดและเป็นทั้งเงื่อนไขของประชาธิปไตย

ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจบริหารและนิติบัญญัติในแบบที่ให้อำนาจบริหารเหนือกว่าอำนาจนิติบัญญัติ จึงมิใช่ไม่เป็นประชาธิปไตย แต่เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการให้อำนาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทยที่แท้จริง จึงเป็นวิธีการที่ส่งเสริมประชาธิปไตยและส่งเสริมเสถียรภาพทางการเมือง

๑.๓ สิทธิและเสรีภาพของประชาชน หลักสำคัญประการหนึ่งในปัญหาสิทธิและเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยคือ การใช้สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลจะต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อผลประโยชน์ของชาติหรือของส่วนรวม และไม่ทำลายสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ฉะนั้น สิทธิเสรีภาพของแต่ละบุคคล จึงถูกจำกัดด้วยผลประโยชน์ของชาติและ



สิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น สิทธิเสรีภาพอันสมบูรณ์ในระบอบประชาธิปไตยจึงมิใช่
สมบูรณ์โดยเด็ดขาด แต่สมบูรณ์อย่างจำกัด คือเท่าที่ไม่ทำลายผลประโยชน์ของ
ชาติ และไม่ทำลายสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

จึงเห็นได้ว่า สิทธิและเสรีภาพอันสมบูรณ์นั้นก็คือ สิทธิและเสรีภาพที่ถูก
คองพอเหมาะพอดีนั่นเอง

สำหรับประเทศไทย คงได้กล่าวแล้วว่า ผลประโยชน์ขั้นมูลฐานของ
ชาติก็คือ เสถียรภาพทางการเมือง ฉะนั้นการกำหนดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ไทยในปัจจุบัน จึงต้องคำนึงถึงเสถียรภาพทางการเมืองเป็นหลัก ซึ่งในบางกรณี
สิทธิและเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยของไทยอาจแตกต่างกับสิทธิเสรีภาพใน
ระบอบประชาธิปไตยของประเทศอื่น ๆ บาง เช่น ในด้านการพิมพ์และการโฆษณา
แต่ก็เป็นสิทธิและเสรีภาพที่สมบูรณ์ตามสภาพการณ์ในปัจจุบัน

ดังนั้น การกำหนดให้เกิดการใช้สิทธิและเสรีภาพอย่างถูกต้อง และเหมาะสม
ตามหลักประชาธิปไตย เป็นปัจจุบันสำคัญอย่างหนึ่งที่จะให้ประชาธิปไตยพัฒนาไป
ควยดี เมื่อประชาธิปไตยพัฒนาไปควยดี ก็จะก่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเมือง
ซึ่งจะย้อนกลับมาคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้อย่างเต็มที่อีกในภายหลัง

๑.๔ ระบบพรรค (Party System) การปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยที่วางปกครองโดยประชาชนนั้น กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือการปกครองโดย
ระบบพรรค เพราะเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ประชาชนทุกคนมาปกครองกันเอง แต่จะต้อง
มีตัวแทนของประชาชนกลุ่มหนึ่งคือ พรรคการเมือง ทำหน้าที่ปกครองแทน เช่น
ขณะนี้อังกฤษปกครองโดยพรรคกรรมกร อเมริกาปกครองโดยพรรคเดโมแครต
อินเดียปกครองโดยพรรคคองเกรส ไทยปกครองโดยคณะปฏิวัติ เป็นต้น การปกครอง
ของพรรคการเมืองดังกล่าว แสดงออกในรูปของคณะรัฐบาล ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือ
ของพรรค รัฐบาลไทยเป็นเครื่องมือของคณะปฏิวัติ เช่นเดียวกับรัฐบาลอังกฤษเป็น
เครื่องมือของพรรคกรรมกร รัฐบาลอเมริกาเป็นเครื่องมือของพรรคเดโมแครต
เป็นต้น

พรรคที่ขึ้นมาปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะได้อำนาจมาโดยวิธีใด
นั้น เราไม่คำนึงถึง แต่ถาเป็นพรรคประชาธิปไตยที่แท้จริงแล้ว ต้องมีลักษณะแห่ง
ความเป็นตัวแทนของประชาชนส่วนใหญ่เสมอไป เครื่องวัดขั้นพื้นฐานถึงลักษณะแห่ง
ความเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองก็คือการเลือกตั้ง พรรคใดใดคะแนนเสียงมาก
ก็มีลักษณะความเป็นตัวแทนมาก ในทางตรงกันข้าม พรรคใดใดคะแนนเสียงน้อยก็มี
ลักษณะตัวแทนน้อย แต่การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนี้มิใช่เป็นเครื่องวัดที่แท้จริง
เพราะแต่ละพรรคต่างก็มีเล่ห์เหลี่ยมในการทำคะแนนเสียงกันมากมาย เครื่องวัดที่
แท้จริงนั้นก็คือนโยบายที่ถูกตองของพรรค เป็นนโยบายที่สอดคล้องกับผลประโยชน์
ขั้นมูลฐานของชาติและของประชาชน ซึ่งสามารถอธิบายให้เห็นชัดเจนด้วยหลักวิชา
การ และพิสูจน์ให้เห็นได้โดยคุณค่าในทางปฏิบัติที่มีต่อชาติและประชาชน

แต่ละพรรคต่างก็มีนโยบายต่างกัน และมีลักษณะแห่งการเป็นตัวแทน
ต่างระดับมากน้อยต่างกัน จึงย่อมมีข้อขัดแย้งและต่อสู้ซึ่งกันและกัน การต่อสู้ของ
พรรคการเมืองในประเทศที่มีรากฐานทางเศรษฐกิจและสังคมสูง การต่อสู้ย่อมมี
กติกายู่ในตัว ซึ่งผลสุดท้ายก็คือสามารถรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนมา
ปกครอง ทำให้เกิดผลคือต่อประชาธิปไตย แต่ในประเทศด้อยพัฒนาซึ่งรากฐานทาง
เศรษฐกิจและสังคมยังอ่อนแอ การต่อสู้ระหว่างพรรคการเมืองไม่สามารถมีกติกา
ในตัวเอง และผลบั้นปลายคือมักจะเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองอย่างร้ายแรง เป็น
การทำลายความสามัคคีและเสถียรภาพทางการเมืองแห่งชาติ

ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศด้อยพัฒนา รากฐานทางเศรษฐกิจและสังคม
ยังอ่อนแอ และจากประสบการณ์ในอดีต ในการต่อสู้ระหว่างพรรคการเมืองซึ่งไม่มี
ขอบเขต ทำให้กระทบกระเทือนต่อความสามัคคีแห่งชาติ และเสถียรภาพทางการเมือง
ตลอดมา ดังนั้น ในระบบพรรคของประชาธิปไตยของไทยตามร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่ จะต้องทำให้การต่อสู้ระหว่างพรรคการเมืองบังเกิดผลคือต่อประชาธิปไตย
คือ

๑.๔.๑ โดยรัฐธรรมนูญบัญญัติแยกอำนาจบริหารออกจากอำนาจ

นิติบัญญัติมากขึ้น ซึ่งจะ เป็นผลให้การเลือกตั้งมีบทบาทต่อรัฐบาลน้อยลง เพราะผู้
เป็นรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องอาศัยการเลือกตั้งเป็นเงื่อนไขชี้ขาด แต่พระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้งแทน ซึ่งเป็นเงื่อนไขอันที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคเปลี่ยนไป
แทนที่จะต่อสู้กันแต่อย่างเดียวเพื่อเข้าร่วมในคณะรัฐบาล ก็จะกลายเป็นมีทั้งการต่อสู้
และร่วมมือ

๑.๔.๒ ทุกพรรคต้องเข้าใจให้แจ่มแจ้งว่า แมคนเป็นตัวแทน
ผลประโยชน์ที่แตกต่างกับพรรคอื่น แต่ทุกพรรคก็มีหน้าที่สำคัญที่สุดอยู่อย่างหนึ่งคือ
การรักษาผลประโยชน์ของชาติซึ่งปัจจุบันคือเสถียรภาพทางการเมือง เสถียรภาพ
ทางการเมืองนี้เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทุกพรรค ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน
ถ้าพรรคการเมืองทุกพรรคมองเห็นความสำคัญของเสถียรภาพทางการเมืองแห่งชาติ
และพยายามรักษาไว้แล้ว แต่ละพรรคก็จะมีโอกาสทำประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น
ทุกพรรคต้องพยายามยกจิตสำนึกทางการเมืองให้สูงขึ้น

๑.๔.๓ การต่อสู้ระหว่างพรรคต้องมีการจำกัดอย่างเหมาะสม
โดยกฎหมาย เช่น โดยบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง กฎหมายพรรค
การเมือง เป็นต้น

๑.๕ นโยบายภายใน การสร้างระบอบประชาธิปไตยของไทยใน
เรื่องนโยบายภายใน คือการสร้างสามัคคีของชาติให้สำเร็จสมบูรณ์ และรักษา
ความสามัคคีนั้นให้มั่นคงตลอดไป การที่จะสร้างสามัคคีแห่งชาติให้สำเร็จได้นั้น
ขึ้นอยู่กับ การแก้ปัญหาทั้งปวงอย่างถูกต้องและเป็นผลดีต่อประชาชน การแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ให้เป็นผลดีต่อประชาชนนี้ เป็นเงื่อนไขสำคัญในการสร้างสามัคคีภายใน
ในชาติให้สำเร็จสมบูรณ์

๑.๖ นโยบายต่างประเทศ นโยบายต่างประเทศของแต่ละชาติย่อม
ตั้งอยู่บนรากฐานซึ่งได้กำหนดขึ้นจากสภาพการณ์ทางประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคม
เศรษฐกิจ การเมืองและทางความคิดของชาติ ประเทศไทยมีลักษณะพิเศษของนโยบาย
ต่างประเทศที่กลายเป็นมรดกล้ำค่าของชาติ และผ่านการทดสอบมาทุกยุคทุกสมัย

ช่วยให้ชาติรอดพ้นจากภัยอันตรายมาได้

ลักษณะพิเศษของชาติไทยมี ๓ ประการคือ รักความเป็นไทย (Love of Independence) อหิงสา (Non-violence) และรู้จักประสานประโยชน์ (Power of Assimilation) นโยบายต่างประเทศของไทยตั้งอยู่บนรากฐานดังกล่าวนี้ตลอดมา แม้จะทรงปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไม่หยุดหย่อนก็ตาม แต่มีใจหมายความว่าเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ เพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมกับสถานการณ์เท่านั้น

บทบัญญัติในร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการต่างประเทศนั้น โค้ดสะท้อนให้เห็นนโยบายต่างประเทศของระบอบประชาธิปไตยของไทยที่สอดคล้องกับลักษณะพิเศษประจำชาติไทยเป็นอย่างดี

คอมมิวนิสต์มักจะเสนอให้รัฐบาล "เป็นกลาง" ซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะในโลกนี้ไม่มีระบบสังคมใดที่เป็นกลาง (ดูบทที่สอง ว่าด้วยความเป็นกลาง) โลกเรามีเพียงสองระบบเท่านั้น คือระบบเสรีนิยมและสังคมนิยม ซึ่งประเทศไทยอยู่ในระบบเสรีนิยม

ถ้าจะเสนอให้รัฐบาลใช้นโยบายต่างประเทศ "เป็นกลาง" เพียงเพื่อหวังได้รับความช่วยเหลือจากทั้งประเทศเสรีนิยมและสังคมนิยมแล้ว รัฐบาลไทยไม่ควรจะมุ่งไขความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจหรือระบบใดเป็นประโยชน์กับตน เพื่อใหม่หาอำนาจแย่งกันช่วยเหลือตนนั้น คือการแสดงออกอย่างหนึ่งของลักษณะเฉื่อยชาในปัญหาสันติภาพของโลก

หลายคนต้องการให้ทางประเทศรับรองให้ไทยมีสถานะภาพเป็นกลาง แต่ประเทศไทยก็สามารถรักษาเอกราช อธิปไตย และบูรณะภาพแห่งดินแดนของตนไว้ได้โดยไม่ต้องให้ประเทศอื่น ๆ รับรองอยู่แล้ว ไม่มีความจำเป็นที่จะให้ผู้ใดมารับรองให้ไทยมีสถานะเป็นกลางเลย

ในสถานการณ์แห่งโลกปัจจุบัน โดยเฉพาะในภูมิภาคส่วนนี้ของโลก ไม่มีความเป็นกลางที่แท้จริง ประเทศไทยมีหลักประจำชาติที่แน่นอนในการจัดการกับปัญหา

ทางเศรษฐกิจ เราอาจจำแนกไคควัยการพัฒนาคานกสิกรรม คานอุตสาหกรรม และคานพาณิชยกรรม จุดมุ่งหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจในการสร้างประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ ก็คือการทำให้ประเทศเป็นประเทศอุตสาหกรรม แต่ประเทศไทย เป็นประเทศกสิกรรม มีการเกษตรกรรมเป็นฝ่ายครอบงำ ซึ่งคอมมิวนิสต์ได้เข้า ถึงความจริงข้อนี้ และไคมุ่งหนักในการบ่อนทำลายทอชาวนา เนื่องจากชาวนามี จำนวนมากและเป็นพลังปฏิวัติที่สำคัญยิ่ง การเข้หาชาวนาทำไคง่ายเพราะมีการ ศึกษาต่ำ ส่วนใหญ่เป็นชาวนายากจน ง่ายทอการปลุกระคมมวลชน ดังนั้นในการ ทอสูกับคอมมิวนิสต์ทางคานเศรษฐกิจ จึงทอเน้นหนักในการพัฒนาเกษตรกรรม กลาวคือ

๒.๑ การชลประทาน นำเป็นหัวใจสำคัญของการเกษตรกรรม ชาวนาทอการนำในการปลุกพืชไร ในการทำนา เนื่องจากดินแดนบางส่วนของ ประเทศไทย เช่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นดินแดนแห้งแล้ง การทำนา การ ปลุกพืชไรทำไคไคผล และนี่เองเป็นคำทอที่ว่า ทำไคคอมมิวนิสต์จึงมุ่งมาทางคาน นี้ และประชาชนในแถบนี้ของประเทศจึงถูกชักจูงให้เข้ร่วมกับขบวนการคอมมิวนิสต์ ไคง่าย นี้เป็นสาเหตุทางคานเศรษฐกิจประการหนึ่ง

การที่รัฐบาลไทยหันมาส่งเสริมการชลประทานของจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นับว่าเป็นการริเริ่มที่ดีและผลทางอ้อมที่ไคก็คือ การทอคานการ แทรกซึมของคอมมิวนิสต์ การโฆษณาชวนเชื่อของคอมมิวนิสต์ นอกเหนือจากผลโดย ตรงคือการช่วยเหลือเกษตรกรรมทางคานการเกษตรกรรม เชื้อนกันน้ำทงหลาย เช่น เชื้อนน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เชื้อนน้ำพุง จังหวัดสกลนคร เป็นต้น สามารถให้ ประโยชน์แกชาวอีสานน่านปีการ เป็นการช่วยในการพัฒนาการกินไคอยู่ดีของประชาชน คานหนึ่ง

แต่มาตรการในการป้องกันเชื้อนกันน้ำเหล่านี้ยังไม่ไคพอ ควรจะไคมีการ วางมาตรการป้องกันอย่างเข้มแข็งเพื่อป้องกันการกอวินาศกรรมของคอมมิวนิสต์ เพราะคอมมิวนิสต์ก็ตระหนักดีว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคทอการก้าวหนาของคานในการ

บ่อนทำลาย ย่อมต้องหาทางที่จะขจัดอุปสรรคเหล่านี้เสียด้วยการก่อวินาศกรรม

๒.๒ การอนุรักษ์ที่ดิน เนื่องจากเกษตรกรของเราส่วนใหญ่ยังขาดการศึกษา ดังนั้น ความคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ที่ดินจึงไม่มี จนกระทั่งเมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๕๐๔ จึงได้เริ่มมีการค้นคว้าในเรื่องนี้ เมื่อรัฐบาลส่งเสริมให้ชาวนาชาวสวนไข่มุกไข่มุกในการทำให้ดินดีขึ้น คอมมิวนิสต์ก็นำมาโฆษณาต่อชาวนาเช่นกันว่าจะหาปุ๋ยดี ๆ มาให้ในการทำนา ทำไร่ ดังนั้น รัฐบาลควรนำปุ๋ยไปแจกจ่ายกับชาวนา ชาวไร่ หรือจำหน่ายให้ในราคาที่ถูกลงพอสมควรที่ชาวนาจะหาซื้อได้ อันเป็นการแข่งขันกับการโฆษณาชวนเชื่อของคอมมิวนิสต์ที่ทำอยู่ในขณะนี้

๒.๓ การให้สินเชื่อ เนื่องจากเกษตรกรของเราส่วนใหญ่ไม่ร่ำรวยพอ และถ้าปีใดก็ตามที่การทำนาไม่ไคผล ชาวนาบางรายก็ถึงกับหมดตัว และปัจจุบันนี้ ปรากฏว่าชาวนาจำนวนมากต้องขายที่นาของตนเอง หรือรับจ้างทำนาผู้อื่น ทั้งนี้เป็นเพราะต้องกู้ยืมเงินกลางในการลงทุน การตั้งธนาคารสินเชื่อเพื่อการเกษตรจะช่วยเหลือชาวนาได้อย่างดี นอกจากจะจัดหาทุนให้ชาวนากู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยราคาถูกลง อาจหาพันธมิตรชาวดี ๆ ไปแจกจ่ายชาวนาตามที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลทำอยู่ในเวลานี้

๒.๔ การประกันราคา คอมมิวนิสต์มักจะโฆษณาชวนเชื่อว่ารัฐบาลไม่ประกันราคาผลผลิตของเกษตรกร ถ้าเขาเป็นพวกกับคอมมิวนิสต์และโค่นล้มรัฐบาลไทยแล้ว รัฐบาลสังคมนิยมที่ตั้งขึ้นมาจะประกันราคาคผลผลิตของเกษตรกรให้ การประกันราคาคผลผลิตให้กับเกษตรกร รัฐบาลจำเป็นต้องสร้างทางคมนาคมให้มากพอสมควร ตัดถนนเข้าไปยังชนบทที่ห่างไกล ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรนำสินค้ามาสู่จุดประกันราคาได้ การที่รัฐบาลประกาศประกันราคาคผลผลิต แต่เกษตรกรไม่สามารถนำผลผลิตมาสู่จุดประกันราคาได้ก็ไม่มีผลอะไรผลผลิตจะต้องผ่านคนกลางอยู่เสมอ

๒.๕ การให้การศึกษาและสวัสดิการต่าง ๆ แก่เกษตรกร ควบคู่ไปกับการศึกษาแก่บุตรของชาวนาควบคู่ไปกับการขยายการศึกษาในชนบทให้สูงขึ้น มีโรงเรียนมากขึ้น มีโรงเรียนประจำหมู่บ้าน ตำบล แทนที่จะให้เด็กนักเรียนเดินทางระยะเป็น ๑๐ กม. เพื่อไปเรียนยังโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ไกลบ้าน สำหรับตัวเกษตรกรเอง รัฐบาล

ควรจัดเจ้าหน้าที่ออกไปทำการแนะนำ ปฐมนิเทศ แสดงสาธิตเกี่ยวกับการเพาะปลูก นอกจากนี้ให้สวัสดิการแก่ชาวนาและเกษตรกรทั่วไป เช่นทางคานอนามัย ปลูกฝั นัจฉยา ให้การรักษายูเจิบไซโคป่วยเป็นการแข่งขันกับที่คอมมิวนิสต์กำลังทำอยู่ขณะนี้ การจัดส่งเจ้าหน้าที่รัฐบาลออกไปดำเนินงานตามโครงการเร่งรัดพัฒนา ชนบท โครงการพัฒนาชุมชน ทางคานทหารก็จัดส่งหน่วยพัฒนาการ เคลื่อนที่ออกไป พัฒนา เป็นสิ่งดี แต่ผู้เขียนมีข้อคิดจากประสบการณ์คือ การพัฒนาทางคานวัตถุ แคน ทำลายจิตใจความเชื่อมั่นของประชาชนในท้องถิ่น จะทำให้ประชาชนหันไปเข้ากับ ฝ่ายคอมมิวนิสต์มากขึ้น

๓. การต่อต้านวัฒนธรรม เนื้อหาของการสร้างประชาธิปไตยของไทย ในคานวัฒนธรรมเพื่อต่อสู้กับการโฆษณาชวนเชื่อของฝ่ายคอมมิวนิสต์ คือ

๓.๑ การพัฒนาการศึกษาของชาติตามแผนที่ได้กำหนดขึ้นอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการและสอดคล้องกับความเป็นจริง ประสานแผนการศึกษาเข้ากับแผน เศรษฐกิจ แก้ปัญหาความยากลำบากต่าง ๆ ของประชาชนในคานการศึกษาให้ตก เมื่อประชาชนได้รับการศึกษา มีความรู้สูงแล้วคอมมิวนิสต์ก็ไม่สามารถหลอกลวงคัง ที่ทำอยู่ในปัจจุบันนี้ได้อีกต่อไป

๓.๒ ฟื้นฟู รักษาและส่งเสริมซึ่งชนบประเพณีอันมีค่าของชาติไทย

๓.๓ การรับวัฒนธรรมของต่างชาติโดยเลือกเฟ้นแต่ส่วนที่ดีที่ไม่ขัดกับ วัฒนธรรมไทย และปฏิเสธส่วนที่เป็นพิษเป็นภัย

๓.๔ ส่งเสริมความคิดของชาติไทย การประสานหลักการทั่วไปของ ระบบประชาธิปไตยให้ถึงความคิดของชาติ (National Ideology) อันเป็นส่วน ลึกที่สุดของลักษณะพิเศษของชาติไทย

ในคานการเมื่อนั้น การบ่อนทำลายของคอมมิวนิสต์หมายถึงสิ่งที่ฝ่ายเสรี นิยมมักพูดกันว่า ล้างสมอง (Brain - Washing) แต่คอมมิวนิสต์เรียกว่า การแก ไขความคิด (Rectification) คือความพยายามเปลี่ยนความคิดจากเสรีนิยม มาสู่ความคิดสังคมนิยม การที่จะเปลี่ยนความคิดนี้ได้อีกต้องแสดงให้เห็นถึงความดีกว่า

ของระบบสังคมนิยม ความเร็วกว่าของระบบเสรีนิยม ดังนั้น การที่จะต่อต้าน "การแก้ไขความคิด" ของคอมมิวนิสต์ เราก็ต้องต่อต้านค่านิยมความคิดเช่นเดียวกัน

คอมมิวนิสต์เสนอนโยบายและลักษณะประชาธิปไตย ซึ่งเป็นทัศนคติทางการเมืองของชนตอประชาชน โดยสมาชิกของพรรคซึ่งภักดีและอุทิศตนเพื่องานของพรรคอย่างเต็มที่ และถือความปลอดภัยของพรรคคือความปลอดภัยของตน ความสูญเสียของพรรคคือการสูญเสียในอิสรภาพของตนเช่นกัน เขาหาประชาชนโดยตรง นำนโยบายมาเสนอต่อประชาชน และพยายามดึงประชาชนเข้าร่วมกลุ่มกับพรรคให้มากยิ่งขึ้น

เมื่อคอมมิวนิสต์รุกทางด้านการเมือง รัฐบาลก็ต้องตอบโต้ให้ถูกทาง โดยรุกทางด้านการเมืองเช่นกัน รัฐบาลของคณะปฏิวัติมีเครื่องมือพร้อมหมดทุกอย่างที่จะตอบโต้ ถึงประชาชนเข้ามาทางฝ่ายรัฐบาล เจาหน้าที่ของรัฐมีบทบาทสำคัญยิ่งในการนี้ ดังนั้น จะคงทำให้เจาหน้าที่รัฐเกิดความสำนึกในการต่อต้าน อุทิศตนเพื่อพรรค มีใจเพื่อรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง จะคงส่งเสริมความนึกคิดทางการเมืองของเจาหน้าที่รัฐให้สูง เช่นเดียวกับที่สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์มีอยู่

ขณะนี้ เรายังไม่มีพรรคการเมืองที่ถูกคงตามกฎหมาย คงมีแค่คณะปฏิวัติเท่านั้น ซึ่งพรรคคณะปฏิวัติได้ใช้รัฐบาลช่วยดึงประชาชน แต่เจาหน้าที่รัฐซึ่งเป็นเครื่องมือของรัฐบาลไม่อุทิศตนให้กับพรรค เพราะถือว่ารัฐบาลไหนขึ้นมาตนก็อยู่ได้ การปฏิบัติงานเขาหาประชาชนจึงไม่ไคผลดีเท่าที่ควร เมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ คณะปฏิวัติจะสูญเสียไปโดยปริยาย และจะแทนที่โดยพรรคการเมืองที่ถูกคงตามกฎหมาย ดังนั้น การต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์ที่ไคผลในทางการเมือง ก็คือ พรรคจะคงเขาหาประชาชนโดยตรง ควบการส่งเจาหน้าที่รัฐซึ่งเป็นสมาชิกของพรรคและอุทิศตนเพื่อพรรคอย่างแท้จริง เสนอลักษณะประชาธิปไตยตามระบบเสรีนิยมต่อประชาชน ต่อสู้กับสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์

ทางด้านเศรษฐกิจ ระบบสังคมนิยมเกิดขึ้นจากความคิดทางเศรษฐกิจ ซึ่งทำให้เกิดชนชั้นในสังคม และกรรมกรถูกขูดรีดตามความคิดของคอมมิวนิสต์ การต่อสู้

ทางเศรษฐกิจคือการทำให้ชนชั้นกรรมกรกินที่อยู่คั่นเอง สิ่งที่เป็นความจริงปรากฏ
อยู่ทุกวันนี้ คือประเทศใดก็ตามที่ประชาชนมีมาตรฐานการครองชีพสูง ประชาชนมี
การกินที่อยู่ดี ลัทธิคอมมิวนิสต์ก็ไม่สามารถมีอิทธิพลเหนือจิตใจประชาชนได้ แต่ถา
แห่งใดก็ตามที่ประชาชนมีมาตรฐานการครองชีพต่ำ เกิดความอดอยากทั่วไป ลัทธิ
คอมมิวนิสต์เจริญเติบโตได้ง่าย ดังเช่นประเทศในเอเชียและแอฟริกา แม้แต่ใน
ประเทศรัสเซียซึ่งเป็นเจ้าตำหรับลัทธิคอมมิวนิสต์ เมื่อเศรษฐกิจของประเทศใด
พัฒนามาสูงขึ้นถึงจุดหนึ่ง ความคิดสังคมนิยมแบบมาร์กซ์จะลดน้อยลงไปทุกที ความ
จำเป็นที่จะตองก่อให้เกิดการปฏิวัติกำลังจะสูญสิ้นไป ดังนั้น ลัทธิสังคมนิยมหรือ
คอมมิวนิสต์ในรัสเซียจึงไม่ใช่แบบ "มาร์กซ์" แท้ ๆ แต่แก้ไขเปลี่ยนแปลงไปตาม
สภาพการณ์ ซึ่งจีนคอมมิวนิสต์เรียกว่าเป็น "ลัทธิแก" (Revisionism) ความ
ขัดแย้งระหว่างรัสเซียและจีนคอมมิวนิสต์เกิดขึ้นจากจุดนี้ เพราะสภาพการณ์ภายใน
จีนคอมมิวนิสต์เองยังเหมือนกับรัสเซียเมื่อหลายสิบปีมาแล้ว เศรษฐกิจยังไม่ถูกพัฒนา
อย่างเต็มที่ ความคิดแบบคอมมิวนิสต์ดั้งเดิมจึงยังมีอยู่ แต่เมื่อประชาชนมีการกินดี
อยู่ดี มาตรฐานการครองชีพของประชาชนสูงพอสมควร ความคิดก็จะเริ่มเปลี่ยนไป
ผู้นำของคอมมิวนิสต์รัสเซียและจีนแดงต่างก็เข้าใจดีในเรื่องนี้ รัสเซียเห็นว่าไม่มี
ความจำเป็นอย่างใดอีกที่จะตองดำเนินรอยตามลัทธิมาร์กซ์ทุกอย่าง ส่วนจีนคอมมิ
วนิสต์ก็ยอมรับว่า ความคิดในลัทธิคอมมิวนิสต์ในปัจจุบันนี้ กับในอีกระยะชั่วอายุคน
ข้างหน้าคงไม่เหมือนกัน เมื่อถึงเวลานั้น เศรษฐกิจคงได้พัฒนาดีขึ้นมากทั้งด้าน
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม

สำหรับในเขตล่อแหลม (Sensitive area) เช่นใน อ. นาแก
จ. นครพนม และใน อ. สว่างแดนดิน จ. สกลนคร เป็นต้น การวางแผนการณคตอ
จะตองเป็นไปในรูปที่แตกต่างกับพื้นที่อื่น ๆ จึงจะทำให้สามารถหยุดยั้งการดำเนิน
การของคอมมิวนิสต์ได้ ในเขตล่อแหลมดังกล่าว การกำหนดการคตอจะตองมาก่อน
การพัฒนา รัฐบาลจะตองทำให้ประชาชนหายจากความหวาดกลัว นำสภาพปกติก่อน
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นำมาสู่พื้นที่ดังกล่าวเสียก่อน การพัฒนาจึงจะไคผล การคตอที่

กล่าวหมายถึงการรกรกทางการเมือง และการตั้งควยกำลังทหาร พยายามหลีกเลี่ยง
การปะทะกันในหมู่บ้าน โดยไม่ยอมตกหลุมพรางของคอมมิวนิสต์ แต่ก็สามารถป้องกัน
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่นั้นได้

ส่วนในเขตพนทอน ซึ่งคอมมิวนิสต์ยังไม่เริ่มดำเนินการ หรือสถานการณ์
ยังไม่รุนแรง เช่น ในเขตล่อแหลม การพัฒนาเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งจะเป็นการป้องกัน
การบ่อนทำลายของคอมมิวนิสต์ได้เป็นอย่างดี
